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รายงานการประชุมคณะทีÉปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครัÊงทีÉ ş/ŚŝŞŝ 

ในวันพุธทีÉ ŚŜ สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา řŝ.ŘŘ น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Application Zoom 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้ร่วมประชุม  

         1. นายณฐัพงษ ์ สงวนจิตร  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

         2.  นายพสิฐ  พรหมภกัดี      พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา    ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

         ś.     นายงามจิตต ์ โรจน์ศิริกุลกิติสรรพากรพืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

         4. นางนฤมล  บุญมี  ประกนัสังคมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

         5. นายวนัชยั  เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

         6. รศ.ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

         7. นายอาํนาจ  ป้อมประสิทธิÍ  (แทน)แขวงทางหลวงจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

         8. นายวรพฒัน์  คาํไกร (แทน) แรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

         9. น.ส. พรสุดา  ชยัฤทธิÍ             (แทน)  สหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

         10. น.ส.สุพชัรงค ์ สุมารินทร์    (แทน) เกษตรและสหกรณจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

          11. น.ส.วรรณดี  ชาํนาญไพร   (แทน)ปฏิรูปทีÉดินจงัหวดัฉะเชิงเท รา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

          řŚ.  น.ส.พรลภัส  แพกระจ่าง  (แทน) คลงัจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

           řś.  นายไพฑูรย ์ ตระการศกัดิÍ กุล   (แทน)ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

           14. นายธนภณ  เข็มกลดัทอง ประธานเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาต ิ ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

           řŝ.  นายฉัตรชยั  สังขเ์จริญ          ผจก.สาขาฉะเชิงเทรา ธ.พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

           16.  พ.อ.ชาํนาญ  โชติประดิษฐ (แทน) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

           řş.   นายวราห์  เขินประติยทุธ (แทน)สาํนกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

           18. นางนางสาวรัชฎา อินทร์ สุพรรณ(แทน) สาํนกังานท่องเทีÉยวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทราทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

           řš.  นายอาํนาจ  ป้อมประสิทธิÍ  (แทน) ผูอ้าํนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

           ŚŘ.  น.ส.พรเพญ็  ตนัประภาส  (แทน) สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

          Śř. นางจุฑาทิพย ์   (แทน) โรงพยาบาลพุทธโสธร     ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

          ŚŚ. นายสุพจน ์สุวรรณจิตร (แทน) ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา   ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

          Śś.นางสมศกัดิÍ   ทะรารันย ์          (แทน)  ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาฉะเชิงเทรา    ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

             24.นายพนัธ์ศกัดิÍ   ธรรมรัตน์       (แทน) ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้ม จ.ฉช ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

             Śŝ.นายวจิารณ์  เหล่าธรรมยา้ย  (แทน) สนง.ป้องกนัสาธารณภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทีÉปรึกษากิตติมศกัดิÍ  

 ŚŞ.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิÍ  

 Śş.นายอาทร  ช่วยณรงค ์       ทีÉปรึกษา 

 ŚŠ.นายจิตรกร เผด็จศึก        ประธาน 

 Śš.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 śŘ.นายกิตติ ตรงไตรรัตน์       รองประธาน 

 śř.นายไพฑูรย ์ตระการศกัดิÍ กุล      รองประธาน 

 śŚ.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง        รองประธาน 
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33.นางขนัคาํ  ศรีวรรณ       รองประธาน 

śŜ.นางสาวปาลาวดี เนืÉองจาํนงค ์      รองประธาน 

śŝ.นายณรงคศ์กัดิÍ  แกว้เมืองเพชร       รองประธาน 

śŞ.นายวสันต ์ศิรินภารัตน์        รองประธาน 

śş.นายพงษศ์กัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร       รองประธาน 

śŠ.นายยทุธนา  มาตเจือ       รองประธาน 

ŜŘ.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

41.นายปราการ  ปิÉ นเจริญ       รองเลขาธิการ 

ŜŚ.นายธานินทร์ เสริมศกัดิÍ ศศิธร       เหรัญญิก 

43.นายสมพงษ ์ นาํศรีเจริญสุข      กรรมการ 

ŜŜ.นางพรภิรมย ์ศิริปุณย ์       กรรมการ 

Ŝŝ.นายธนเดช จิตพทิยานุภาพ       กรรมการ 

46.นายประสิทธิÍ   ลาภพิทกัษม์งคล      กรรมการ 

47.นายสุรัตน์  จรกรรณ       กรรมการ 

ŜŠ.นางสาวสรวงสุดา  ก่อหา       กรรมการ  

       49.นางภคัชญัญา  ศรีชวนะ       กรรมการ 

       ŝŘ.นางสาวเพลาพิลาส  พุทธา       กรรมการ 

ŝř.นายพิรธรรม จิงเจริญ        กรรมการ 

52.นายโชติอนนัต ์ ปินถานนัท ์      ประธาน YEC 
 

วาระทีÉ ř เรืÉองประธานแจ้งให้ทีÉประชุมทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืÉนๆ 

24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น  หอการค้าฯ ประชุมกลุ่มย่อยติดตามงานกิจกรรมปัÉนสามปาง โครงการ 

หนึÉงคนปัÉน ลา้นคนรับใน ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิง 

24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ทีมงานผูแ้นะนาํดา้นภาษี บริษทั ดี เวิร์ค คอนซัลท์ติÊง กรุ๊ป จาํกดั ไดเ้ล็งเห็น

ถึงความสําคัญของผูป้ระกอบการธุรกิจ นอกตลาดหลักทรัพย ์ทีÉมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจไทย ในการขอเข้ามา

ประชาสัมพนัธ์ พูดคุย ใหข้อ้มูลเกีÉยวกบัปัญญาประดิษฐ์ ตามทีÉกล่าวขา้งตน้ และ แลกเปลีÉยนความรู้ ดา้นภาษอีากร ทีÉ

เกีÉยวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ รวมถึงให้ขอ้มูลสําคญัดา้นกลยุทธ์รายจ่ายทีÉสร้างผลประโยชน์สูงสุด ตอบแทนคืนให้กบั

ท่านกรรมการทีÉเป็นเจา้ของธุรกิจโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีÉนอ้ยลง และ 

ถูกต้องตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ขอพบประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ สํานักงาน

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรม ปัÉน 3 ปาง โครงการ “หนึÉ งคนปัÉน ลา้นคนรับ ในวนัอาทิตยท์ีÉ ŚŠ 

สิงหาคม ŚŝŞŝ โดยรูปแบบการจดักิจกรรมเป็นการปัÉนท่องเทีÉยวไปตามสถานทีÉท่องเทีÉยวพระพิฆเนศ ś ปาง “เสวยสุข 

สมปรารถนา ประทานพร” เวลา ŘŠ.ŘŘ น. เริÉมสตาร์ดจาก อุทยานพระพิฆเนศคลองเขืÉอน → วดัโพรงอากาศ → วดั
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สมานรัตนาราม→  สิÊนสุดทีÉอุทยานาพระพิฆเนศคลองเขืÉอน (ระยะทางรวม ŝŚ กิโลเมตร) มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมปัÉน

ประมาณ śŘŘ คนั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พืÉอนาํรายไดจ้ดัซืÊอรถบริจาคโลหิตเคลืÉอนทีÉมอบให้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร  

śŘ สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา řŜ:ŘŘ น - řŞ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธาน

กิตติมศักดิÍ  นายพงษ์ศักดิÍ  เสริมศักดิÍ ศศิธร รองประธาน นายมนัส ตัËนงาม รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม 

เลขาธิการ  นายโชติอนันต์ ปิÉ นถานันต์ ประธาน YEC และนายอาทร เสริมศกัดิÍ ศศิธร เลขาธิการ YEC  นายพรชัย 

ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ร่วมรับฟังคาํบรรยายพิเศษ หัวขอ้ "Belt & Road Initiatyves and EEC : connectivit for the future" 

ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

Ş กันยายน ŚŝŞŝ เวลา řŘ.ŘŘ น นายจอมพงษ์ ชูทับทิมเลขาธิการ  มอบป้ายของดีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

“ร้านอัÊมคาเฟ่”แนะนําโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านค้าทีÉเขา้ร่วมโครงการให้สิทธิÍ ประโยชน์ให้แก่สมาชิก

หอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทัÉวประเทศ  

6 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมกลุ่มยอ่ยเรืÉองการจดัร้านคา้สวสัดิการ 

ร่วมกบัสินคา้ ธงฟ้า ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา และมงคลการไฟฟ้า มอบ เครืÉ องอุปโภค บริโภค เครืÉ องใช้ไฟฟ้า  ฟุตบอล 

เสืÊอผา้ ให้กบัศูนยค์ุม้ครองคนไร้ทีÉพึÉง  เพืÉอช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบืÊองตน้ให้แก่ คนขอทาน บุคคลทีÉตกอยู่

ในสภาวะยากลาํบาก และกลุ่มเป้าหมาย ในวนัองัคารทีÉ 6 กนัยายน 2565  ณ สาํนักงานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 กนัยายน 2565 เวลา 14.30 น หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและหวัหนา้สํานกังานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุม

เรืÉองการจดังานเลีÊยงเกษียณผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

6 กันยายน 2565  řś.ŘŘ น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้มอบป้ายของดีของ

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  “ขนมไทยบายพาย” แนะนาํโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านค้าทีÉเขา้ร่วมโครงการให้สิทธิÍ

ประโยชน์ให้แก่สมาชิกหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทัÉวประเทศ  

 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา จดัประชุมหารือโครงการ Zere Co2 กับ ผอ.

การท่องเทีÉยวแห่งประเทศไทย สํานกังานฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา                                                                            

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเงินรายไดจ้ากการจดัโครงการ “หนึÉงคนปัÉน ลา้นคนรับ”  จาํนวน ŜŘŠ,ŠŝŠ 

บาท เพืÉอนําเงินไปสบทบทุน ซืÊอรถ รับบริจาคโลหิต เคลืÉอนทีÉ ให้กับโรงพยาบาล พุทธโสธร ในวนัจนัทร์ทีÉ 12 

กันยายน 2565 เวลา 09.00 น ณ  ณ ห้องมูนิธิเพืÉอการแพทยแ์ละการสาธารณสุข อาคารอาํนวยการ ชัÊน 1  (การเงิน) 

โรงพยาบาลพุทธโสธร 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา มอบเสืÊอวิÉงวิสาขบูชา ปี 2565 ให้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร เพืÉอนาํไปจาํหน่าย 

จาํนวน 264 ตวั เพืÉอนาํเงินไปสบทบทุน ซืÊอรถ รับบริจาคโลหิต เคลืÉอนทีÉ ให้กบัโรงพยาบาล พุทธโสธร ในวนัจนัทร์

ทีÉ  12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น ณ  ณ ห้องมูนิธิเพืÉอการแพทย์และการสาธารณสุข อาคารอํานวยการ ชัÊน 1  

(การเงิน) โรงพยาบาลพุทธโสธร 

13 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ มอบป้ายของดี

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  “บา้นสวนบางขวญั “ แนะนาํโดยหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร้านคา้ทีÉเขา้ร่วมโครงการให้

สิทธิÍ ประโยชน์ให้แก่สมาชิกหอการคา้ไทย และหอการคา้จงัหวดัทัÉวประเทศ 

13กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานและคณะกรรมการหอการคา้ ดูพืÊนทีÉบา้นสวน

บางขวญั เพืÉอเตรียมตอ้นรับคณะหอการคา้ไทย ดูงานโครงการ 1 ไร่ 1 ลา้น  ณ บา้นสวนบางขวญั ต.บางขวญั  อ.เมือง 

จ.ฉะเชิงเทรา                                                                                                                                                                                                                                                
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14 กนัยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนงวงศ์ ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

หอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคหอการค้า ครัÊ งทีÉ  5/2565 ณ ห้องประชุมสภา ชัÊน 15 อาคาร 24 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

14 กนัยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายวฒันา รัตนงวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้

ไทย  ครัÊ งทีÉ 6/2565 ณ หอ้งประชุมสภา ชัÊน 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

Śŝ สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา š.ŘŘ-řŞ.ŘŘ น. นายอาภรณ์ วชัระ รองประธาน ประชุมเชิงวิชาการดา้นเศรษฐกิจการ

ท่องเทีÉยวเพืÉอสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีÉยวกับการจดัและการใช้ประโยชน์จากบญัชีประชาชาติด้านการท่องเทีÉยว 

(TSA) และตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตดา้นการท่องเทีÉยว ผา่นระบบ Zoom 

Śŝ สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา Š.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน สัมมนา “แหล่งเงินทุนสําหรับ SME ทีÉมี

ศกัยภาพ ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ ์โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮลเทลแอนดก์อลฟ์ อ.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา 

śŘ สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลาŘš.śŘน. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํเดือน

สิงหาคม ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊนŜ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

śŘ สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลาřś.śŘ น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ ประชุม

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพืÉอพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) ครัÊ ง

ทีÉŜ/ŚŝŞŝ ณ หอ้งประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ ชัÊนř ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

śŘ สิงหาคม ŚŝŞř เวลา řś.śŘ น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาํจังหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวารุพงศ์ศิริพัฒน์ชัÊน Ŝ ศาลากลางจังหวดั

ฉะเชิงเทรา 

śŘ-śř สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา ŘŠ.ŘŘ - řŞ.śŘ น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ประชุมปฏิบัติการจัดทํา

แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.ŚŝŞŞ-ŚŝşŘ และขบัเคลืÉอนเป้าหมายการพฒันาทีÉย ัÉงยืนด้านการศึกษา 

(SDGŜ) ระดบัพืÊนทีÉ ณ โรงแรมจนัทรา เวลเนส อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

śř สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลาřŘ.ŘŘ-řŚ.ŘŘน. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.ฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉř/ŚŝŞŝ ณ หอ้งประชุมสุ นทรพิพิธ ชัÊนś ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

กนัยายน ŚŝŞŝ 

śř สิงหาคม  ŚŝŞŝ เวลา řŘ:ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากาํหนดและ

ปรับปรุงเงืÉอนไขในใบอนุญาตระบบการขนส่งไม่ประจาํทางดว้ยรถทีÉใชใ้นการขนส่งสัตวแ์ละสิÉงของประจาํจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ ş/ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมศูนย ์GPS ฉะเชิงเทราชัÊน Ś สาํนกังานขนส่งจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ř กนัยายน ŚŝŞŝ เวลา řś.ŘŘ -řŞ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมสัมมนา การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขในสังคม ณ ห้องประชุมชัÊน ŝ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ ฉะเชิงเทรา 

2 กนัยายน 2565 เวลา 8.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพืÉอส่งเสริมสร้าง

ความเขา้ใจและเพิÉมประสิทธิภาพในการขบัเคลืÉอนยุทธศาสตร์ชาติใหแ้ก่เจา้หนา้ทีÉรัฐขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิÉน 

และขา้ราชการส่วนภูมิภาคภาย ใตห้ลกัสูตร ป.ย.ป. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมมาลาํโพงสิริพฒัน์

ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทราผา่นสืÉอระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม zoom 
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2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. นายมนัส ตัËนงาม รองประธานร่วมงานแถลงข่าวโครงการเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเทีÉยวชุมชนอย่างย ัÉงยืน กิจกรรมหลัก ท่องเทีÉยวเชิงสุขภาพ (Health 

Tourism) ณ แสนภูดาษ เฮลทค์ลบั แอนดท์รีทเมนท ์ตาํบลลาดขวาง อาํเภอบา้นโพธิÍ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ŝ กันยายน ŚŝŞř เวลา řś.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ ś/ŚŝŞŝ ณหอ้งประชุมพระยาศรี

สุนทรโวหาร ชัÊน ř ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Ş กันยายน ŚŝŞŝ เวลา řś.śŘ น. นายสมพงษ์ นําศรีเจริญสุข ร่วมประชุมศูนย์ข่าวจังหวดัและประชุม

คณะกรรมการศูนยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ ş/ŚŝŞŝ ประจาํเดือนสิงหาคม 

ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

7 กันยายน 2565 เวลา 12.00 - 17.00 น. และวนัพฤหัสบดีทีÉ 8 กนัยายน 2565 เวลา 8.30 - 14.00 น. คุณจอม

พงษ์ ชูทับทิม ร่วมร่วมสัมมนาการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐเพืÉอชีÊ แจงการส่งเสริม

จริยธรรมใตยุ้ทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมใช้ทาํภาครัฐ และการปฐมนิเทศคณะกรรมการ

จริยธรรมสุขประจาํศูนยร์าชการและจงัหวดั ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ş กนัยายน ŚŝŞŝ เวลา řŜ.ŘŘ นายจิตรกร เผด็จศึก ไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงการดาํเนินงานโครงการ

สวสัดิการร้านค้าสถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมราช

ภาวนาพิธาน โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Š กันยายน ŚŝŞŝ เวลา š.śŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกาํกับดูแลการ

บริหารจัดการข้าวระดับจังหวดั จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมารุพงศ์ศิ ริพัฒน์ชัÊน Ŝ ศาลากลางจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

8 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. คณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมศึกษาโรงงาน

เพืÉอให้เครือข่ายแลกเปลีÉยนเรียนรู้กับสถานประกอบการทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการบริหารจดัการสิÉงแวดลอ้ม ณ บริษทั โต

โยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

8 กันยายน 2565 เวลา 8.00 - 16.30 น. นายณรงค์ศักดิÍ  แก้วเมืองเพชร รองประธาน ร่วมการประชุมรับฟัง

ความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออก 1 พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) และร่าง

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ถนน

บางแสนสาย 1 ตาํบลแสนสุข อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบรีุ 

8 กนัยายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ร่างแผนพฒันาจงัหวดัฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2566-2570) ฉบบัทบทวน พ.ศ 2567 และร่างแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของ

จงัหวดัฉะเชิงเทราประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์เอ โรงแรมซันไลต์ ลากูน โฮเทลแอนด์

กอลฟ์ อาํเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Š กนัยายน ŚŝŞř เวลา řś:śŘ น นายพงษ์ศกัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร รองประธาน ร่วมเขา้ประชุมคณะกรรมการให้

ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครัÊ งทีÉ ş/ŚŝŞŝ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตร

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

9 กนัยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง

ทางบกประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 2/2565 ณ หอ้งประชุมศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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řŚ กนัยายน ŚŝŞŝ เวลา řś:śŘ น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพืÉอแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกรมจงัหวดัฉะเชิงเทรากรมจงัหวดัภาคตะวนัออก ř (กรอ.กลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออก ř) ครัÊ งทีÉ Ŝ/ŚŝŞŝ ผ่านสืÉออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ประชุมสุนทรพิพิธ ชัÊน ś ศาลา

กลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ประชุมคณะกรรมการขบัเคลืÉอนบทบาท

การเกืÊอหนุนระหว่างวดัและชุมชนให้มีความสุขอย่างย ัÉงยืน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชัÊน 4 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

13 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายพงษ์ศกัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร รองประธาน ประชุมคณะกรรมการ

สถิติระดบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 3/2565 ณ หอ้งประชุมมรุพงษศ์ิริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 กันยายน 2565 เวลา 12.30 - 16:30 น นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมโครงการนิทรรศการหุ่นยนต์

บริการและระบบอจัฉริยะ ณ ห้องประชุม ชัÊน 5 อาคารราชภฏัราชนครินทร์อาํเภอเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. นายณรงคศ์กัดิÍ   แกว้เมืองเพชร รองประธาน ร่วมโครงการสัมมนา

เชิงปฏิบตัิการเพืÉอยกระดบัการบริหารจดัการภาครัฐในการต่อตา้นการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้อง

เทพราช โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กนัยายน 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานร่วมโครงการขบัเคลืÉอนการดาํเนินงาน

ขจดัความยากจนและพฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างย ัÉงยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมมรุพงษ์

ศิริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการจดั

ตลาดนดั ตลาดชุมชน จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาประหยดั ณห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

- กจิกรรมอืÉนๆ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนับสนุนจาํหน่ายดวงตราไปรษณียากร 1,000 ชุด เนืÉองในโอกาสเฉลิมฉลอง

วนัครบรอบ 200 ปี ชาติกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกูร)ราคาชุดละ 15 บาท รวมเป็นเงิน řŝ,ŘŘŘ บาท 

24 สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา š.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นายจอมพงษ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ให ้

ทีมงานผูแ้นะนาํดา้นภาษี บริษทั ดี เวิร์ค คอนซัลทติ์Êง กรุ๊ป จาํกดั เขา้พบเพืÉอแนะนาํ และ แลกเปลีÉยนความรู้ ดา้นภาษี

อากร ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการทาํธุรกิจ รวมถึงให้ขอ้มูลสําคญัดา้นกลยุทธ์รายจ่ายทีÉสร้างผลประโยชน์สูงสุด ตอบแทนคืน

ให้กบัทา่นกรรมการทีÉเป็นเจา้ของธุรกิจโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเสียภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลทีÉนอ้ยลง 

และ ถูกตอ้งตามเกณฑข์องกรมสรรพากร ณ หอ้งประชุมอาคารสํานกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ŚŜ สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา řŜ.ŘŘ-řş.ŘŘ น. หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมในงานบรรยายพิเศษ NBI 

Exclusive Talk หัวข้อ วิสัยทัศน์การพัฒนา EEC จังหวดัฉะเชิงเทรา เพืÉอเป็น “ฉะเชิงเทราวลัเลย”์ ณ ห้องประชุม

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

25 สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา řŜ.ŘŘ-řŞ.ŘŘ น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและทีÉ

ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ Ş/ŚŝŞŝ ณ หอ้งประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊน Ŝ 

ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ŚŞ สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา řŚ.ŘŘ-řŞ.ŘŘ น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมสัมมนาสมาคมการค้า 

ประจาํปี ŚŝŞŝ ณ โรงแรมแกรนดริ์ชมอนด ์สไตลิซ คอนเวนชัÉน จงัหวดันนทบุรี ผา่นระบบ Zoom 
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2 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. คณะกรรมการหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน 

เทศกาลบอลลูนหลากสีสัน และเทศการอาหารอร่อย ณ ศูนยก์ารคา้โรบินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายวสันต์ ศิรินภารัตน์ รองประธาน 

ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม ฉลองครบรอบ 8 ปี โรบินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา ณ พืÊนทีÉจดักิจกรรม ชัÊน 1 ศูนยก์ารคา้โร

บินสันไลฟ์สไตล ์ฉะเชิงเทรา 

 มติทีÉประชุม  รับทราบ 
 

วาระทีÉ Ś เรืÉองรับรองรายงานการประชุม ครัÊงทีÉ Ş/ŚŝŞŝ 

 
มติทีÉประชุม  รับรอง 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองรายงานติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

 โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนพกิาร ตามมาตรา śŝ  

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน (กล่าวว่า) เมืÉอวนัพุธทีÉ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม kcc ชัÊน 

4 ศูนยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกับ 

จดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสํานกังานพฒันาสังคมและความมัÉนคงของมนุษยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ไดร่้วมจดัการ

ประชุมชีÊ แจงนายจ้าง/สถานประกอบการ เรืÉ อง โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.2550 และทีÉแกไ้ขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ.2556 ซึÉ งไดม้ี

การเชิญสถานประกอบการทีÉร่วมในมาตรา śŜ จาํนวน šš สถานประกอบการ มารับฟังชีÊแจง โดยผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่สถานประกอบการต่างๆ ให้เขา้ร่วมส่งเสริมการจา้งงาน

ตามมาตรา śŝ (ş) การสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยในลาํดับต่อไป หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจดัหางานจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จะไดติ้ดตามเชิญชวนให้สถานประกอบการดาํเนินการตามวตัถุประสงคต์่อไป 

 โครงการจัดตัÊงชมรมบริจาคโลหิตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ตามทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดมี้ 

ดาํริให้หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัโรงพยาบาลพุทธโสธร จดัตัÊงชมรมบริจาคโลหิตขึÊน เนืÉองจากสถานการณ์

ผูป่้วยทีÉเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลพุทธโสธรมีเป็นจาํนวนมาก  ทัÊงจากอุบติัเหตุฉุกเฉิน และผูป่้วยอืÉนๆ  ทาํให้

โลหิตขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผูป่้วย ทางโรงพยาบาลพุทธโสธร จึงไดม้ีการจดัตัÊงชมรมบริจาคโลหิต

ขึÊนเพืÉอจัดหาโลหิตให้เพียงพอ โดยมีแนวทางในการจดัซืÊอรถบริจาคโลหิตเคลืÉอนทีÉออกไปรับบริจาคตามสถานทีÉ

ต่างๆ ไดอ้ยา่งทัÉวถึงซึÉ งจะสามารถทาํให้โลหิตมีเพียงพอต่อการช่วยเหลือผูป่้วยทีÉรอคอยความช่วยเหลือไดอ้ย่างทัÉวถึง 

ขณะนีÊ ไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆ เพืÉอระดมทุนในการดาํเนินงานของชมรมบริจาคโลหิต อาทิตการจดัซืÊอรถบริจาค

โลหิตเคลืÉอนทีÉ เป็นตน้ เช่น 

- การรับบริจาคจากผูมี้จิตศรทัธาร่วมดว้ยช่วยเหลือ 

- การจดักิจกรรมจาํหน่ายเสืÊอวิสาขบูชาปี ŚŝŞŝ 

- การจดักิจกรรม หนึÉงคนปัÉน ลา้นคนรับ ซึÉงจะจดัขึÊนในวนัอาทิตยที์É ŚŠ สิงหาคม ŚŝŞŝ นีÊ  

ดงันัÊนจึงขอประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผูม้ีจิตศรัทธาทีÉจะช่วยเหลือเพืÉอนมนุษยที์Éรอคอยความ 
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ช่วยเหลือสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได ้ทาง“บญัชีสําหรับร่วมบริจาคเงิน ธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา ชืÉอ

บญัชี ชมรมผูบ้ริจาคโลหิตฉะเชิงเทรา เลขทีÉ 201-0-57629-2  

 โครงการไฟฟ้าชุมชนเพืÉอผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการไฟฟ้าทีÉมีความตอ้งการของชุมชนสําหรับผูมี้รายได้นอ้ยก็

คิดวา่จะเริÉมเห็นเป็นรูปประธรรม ภายใน 2 เดือนเพราะวา่โครงการนีÊ เริÉมแลว้  สํ าหรับโค รงก ารนีÊ โค รงก ารไฟ ฟ้ า

ชุมชนเพืÉอผูมี้รายไดน้้อยเงินทีÉเขา้มาในโครงการหลงัจากทีÉเราหักค่าใชจ่้ายเป็นตน้ทุนของเราแลว้ส่วนทีÉเหลือจะไป

ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยในจงัหวดัฉะเชิงเทราทัÊงหมดเราจะไม่เลือกแมแ้ต่อาชีพใดๆเราจะช่วยเหลือตัÊงแต่แม่คา้หาบเร่

แผงลอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถสองแถวเกษตรหรือชืÉอหรือผูที้Éต้องการความช่วยเหลือหรือแม้กระทัÉงนักเรียน

นกัศึกษาทีÉไม่มีทุนการศึกษาให้ทุกคนมีความสุขเป็นโครงการทีÉเมืองน่าเทีÉยวน่าอยูแ่ละน่าลงทุน  

 มติทีÉประชุม  รับทราบ 
 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองสืบเนืÉองจากการประชุม 

4.1 การจัดกิจกรรมเพืÉอสิÉงแวดล้อม โครงการ “ZERO CO2 Run”   

นายยทุธนา มาตเจือ (รองประธาน) กล่าววา่ ในฐานะ ประธานดาํเนินงานดว้ย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ร่วมกับ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา สมาคมผูสื้É อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Refill กําหนดจัดโครงการ

อนุรักษสิ์Éงแวดลอ้ม โดยกิจกรรม   Zero CO2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในรูปแบบต่างๆ ตลอดทัÊงปี 2565 เพืÉอเป็นการสร้าง

การรับรู้ และปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์สิÉงแวดลอ้มให้กับชุมชน สังคม เพืÉอให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีร่วมกนั

อนุรกัษสิ์Éงแวดลอ้มอย่างย ัÉงยนืตลอดไป และเป้าหมายสูงสุดคือการลดคาร์บอนไดร์ออกไซด์ให้เป็นศูนย ์โดยในการ

ทาํกิจกรรมอนุรักษ์สิÉงแวดลอ้ม ไดร้ณรงค์ให้สวมใส่เสืÊอ Zero CO2 เพืÉอแสดงถึงความสมคัรสมานสามคัคีและแสดง

ถึงความพร้องเพรียงเป็นอนัหนึÉ งอนัเดียวกนัทัÊงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนทุกคน 

โดยไดมี้การจดักิจกรรมเดินรณรงคเ์พืÉอสิÉงแวดลอ้ม พร้อมทัÊงจดัแถลงข่าวการดาํเนินโครงการฯ ไปเมืÉอวนัพฤหัสบดี

ทีÉ 28 กรกฎาคม 2565  ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวิหาร โดยท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เป็นประธานแถลงข่าว  

 ในการนีÊ  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จกัใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร และประชาชนชาวจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา สนบัสนุนจดัซืÊอเสืÊอกิจกรรม Zero CO2 ทีÉสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตวัละ śŘŘ บาท 

 และในวนัอาทิตยท์ีÉ řŠ ธันวาคม ŚŝŞŝ จะมีการจดักิจกรรมเดิน-วิÉงเพืÉอสิÉงแวดลอ้ม “ZERO CO2 Run”ซึÉ ง

ขณะนีÊอยูใ่นระหวา่งการเตรียมงานต่างๆ ซึÉงจะเปิดรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประมาณกลางเดือนกนัยายน ŚŝŞŝ นีÊ  

 มติทีÉประชุม รับทราบ 
 

4.2 การจัดกจิกรรมปัÉนจักรยานส่งเสริมการท่องเทีÉยวและหาทุนจัดซืÊอรถบริจาคโลหิตเคลืÉอนทีÉ 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ ดว้ย หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบั สมาคมชาวฉะเชิงเทรา  

โรงพยาบาลพุทธโสธร สภาวฒันธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพนัธ์ และ ชมรมจกัรยานเพืÉอสุขภาพฉะเชิงเทรา  

กาํหนดจดักิจกรรมปัÉนสามปาง โครงการ “หนึÉงคนปัÉน ลา้นคนรับ”  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พืÉอนาํรายไดจ้ดัซืÊอรถบริจาคโลหิตเคลืÉอนทีÉมอบใหก้บัโรงพยาบาลพุทธโสธร  

กาํหนดจดัในวนัอาทิตยท์ีÉ ŚŠ สิงหาคม ŚŝŞŝ โดยรูปแบบการจดักิจกรรมเป็นการปัÉนท่องเทีÉยวไปตามสถานทีÉ

ท่องเทีÉยวพระพิฆเนศ ś ปาง “เสวยสุข สมปรารถนา ประทานพร” เวลา ŘŠ.ŘŘ น. เริÉมสตาร์ดจาก อุทยานพระพิฆเนศ
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คลองเขืÉอน → วดัโพรงอากาศ → วดัสมานรัตนาราม→ สิÊนสุดทีÉอุทยานาพระพิฆเนศคลองเขืÉอน (ระยะทางรวม 

ŝŚ กิโลเมตร) โดยคาดว่าจะมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมปัÉนประมาณ śŘŘ คนั   

ค่าสมคัรประเภททัÉวไป ท่านละ ŝŘŘ บาท ประเภท VIP ท่านละ ř,ŝŘŘ บาท ผูส้มคัรจะไดรั้บเสืÊ อกิจกรรม 

และลุ่นของรางวลัต่างๆ มากมาย  

นางสาวจุฑาทิพย ์  (แทน) โรงพยาบาลพุทธโสธร กล่าวว่า ทางผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราไดม้ีดาํหริให้

ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกบัทางโรงพยาบาลพุทธโสธร จดัตัÊงชมรมผูบ้ริจาคโลหิต เพืÉอทีÉจะมีการกระตุน้

ให้มีผูบ้ริจาคโลหิตมากๆให้มีโลหิตเพียงพอสําหรับการให้บริการผูป่้วยในขณะเดียวกัน ร่วมกันสนับสนุนหา

แนวทาง สามารถทีÉจะจัดซืÊ อรถบริจาคโลหิตเคลืÉอนทีÉ  เพืÉอทีÉ จะเคลืÉอนทีÉไปในทีÉต่างๆ ตอนนีÊ ได้ดําเนินการ

ประสานงาน เช่น การรับบริจาคเงินจากผูมี้จิตศรัทธา บริจาคในเงินเขา้บญัชีรถรับบริจาคโลหิต  หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ไดม้ีการจดักิจกรรมจาํหน่ายเสืÊอวนัวิสาขบูชา ปี 2565 และไดมี้การมอบเงินให้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร 

ในวนัทีÉ  23 สิงหาคม 2565 จ ํานวน 47,400 บาท  และมอบเสืÊ อวิÉงวิสาขบูชาปี 2565  จํานวน ŚŞŜ ตัว ให้กับทาง

โรงพยาบาลพุทธโสธร เพืÉอไปจาํหน่าย และนาํเงินทีÉได ้เขา้บญัชีรถรับบริจาคโลหิต นอกจากนัÊนยงัมีกิจกรรม ในวนั

อาทิตยท์ีÉ 28 สิงหาคม 2565  คือ กิจกรรม 1 คนปัÉนล้านคนรับ ซึÉ งจดัทีÉอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน รายไดห้ลังหัก

ค่าใชจ่้ายทัÊงหมดจะมอบเงินให้กบัโรงพยาบาลพุทธโสธร เขา้บญัชีรถรับบริจาคโลหิต  เพืÉอจดัทาํรถรับบริจาคโลหิต

เคลืÉอนทีÉ ขอขอบคุณคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทุกท่าน  ทีÉให้ความสําคญักบัเรืÉองของการรับบริจาค

โลหิตและสนบัสนุนเรืÉองรถรับบริจาคโลหิต 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าววา่ เราพยายามช่วยกนัทีÉจะทาํยงัไงให้มีโลหิตเพียงพอทีÉจะรักษาผูป่้วยทีÉ

ตอ้งการโลหิต โครงการนีÊ ถือว่าเป็นโครงการทีÉดี และมีประโยชน์มาก ทีÉเราจะทาํรถรับบริจาคโลหิตเคลืÉอนทีÉ เพืÉอให้

ชาวจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไม่มีความลาํบากในเรืÉองของการรักษาพยาบาล รถคนันีÊ เป็นรถทีÉโรงพยาบาล ต้องการทีÉจะ

นาํมาทาํเป็นรถบริจาครับบริจาคโลหิตรถคนันีÊ จะรับบริจาคโลหิตได้ครัÊ งละ Ş-Š เตียง คิดว่าการรับบริจาคโลหิตวนั

หนึÉ งจะได้ประมาณ řŘŘ คนหลงั จากทีÉเรารับบริจาคโลหิตแลว้ โลหิตจะมีเพียงพอต่อการใช้รักษาพยาบาลภายใน

จงัหวดัฉะเชิงเทรา หรือทางจงัหวดัใกลเ้คียงจะมาขอโลหิตจากจงัหวดัฉะเชิงเทรา เราจะทาํให้มีประโยชน์สูงสุดกับ

ชาวจังหวดัฉะเชิงเทรา ทางภาครัฐและภาคเอกชนทํางานร่วมกัน เพืÉอทีÉจะทําให้งานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

เพืÉอทีÉจะให้จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองทีÉน่าอยู่อย่างทีÉท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่าเป็นเมืองหน้าอยู่

หนา้เทีÉยว หนา้ลงทุน 

มติทีÉประชุม รับทราบ 
 

4.3 การจัดแข่งขันซับบอร์ดเพืÉอส่งเสริมด้านการท่องเทีÉยวทางนํÊา 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทราท่านคิดทาํเป็น “โครงการคลอง

สวยนํÊ าใส” ไดท้าํโครงการนีÊ แลว้ เราก็จะไม่พลาดโอกาสเพืÉอทีÉจะให้ชาวต่างจงัหวดัไดท้ราบว่าเรามีของสวยนํÊ าใส

แบบไหนยงัไงโครงการนีÊ เราจะหนักถึงการเก็บผกัตบชวาท่านจะสังเกตไดเ้ลยว่าไดส้ัก Ś เดือนทีÉแลว้ผกัตบชวารอย

เตม็แม่นํÊามาก ทางท่านผูว้่าราชการจงัหวดั ท่านก็มีความคิดทีÉจะให้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จะทาํโครงการกาํจดัผกัตบชวา

ทัÊงหมด เพืÉอไม่ให้มีความเดือดร้อน ท่านก็เลยทาํเป็นโครงการคลองสวยนํÊาใสโดยใหไ้ปสํารวจทีÉจะทาํโครงการคลอง

สวยนํÊาใสเมืÉอเราทาํโครงการนีÊ แลว้เรามีกิจกรรมใดบา้งทีÉจะสามารถทาํให้ประชาชนในจงัหวดัเรารู้และตระหนกัถึง

การรักษาแม่นํÊ าลาํคลองเฉพาะเรืÉองของผกัตบชวาโดยให้หอการคา้จดัแข่งขนัซับบอร์ด ประมาณ ř-Ś เดือนจะเริÉมลง

มือดาํเนินการ 

 มติทีÉประชุม  รับทราบ 
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4.4 การร่วมปรับปรุงพืÊนทีÉสนามยิงปืน เป็นตลาดนัด ตลาดชุมชน เพืÉอช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า ร่วมปรับปรุงพืÊนทีÉสนามยิงปืนเพืÉอทีÉจะทาํเป็นตลาดช่วยเหลือผูม้ี

รายได้น้อยในการจาํหน่าย สินคา้เกษตร สินคา้ OTOP ตามหนังสือทีÉทางจงัหวดั ทาํถึงกองพล 11 และช.พนั 2 เดิม

ทางหอการคา้ยงัไม่ทราบว่าในโครงการไดข้ออะไรไปบา้งก็เลยไปเปิดรับสมคัรประชาชนทัÉวไปใหม้าสมคัรเพืÉอทีÉจะ

ขายสินคา้เรารับมาทัÊงหมด 1,400 บูท ทีÉนีÊ พอไปดูในเงืÉอนไขทีÉเขาส่งมาให้ดูและทีÉเรารับสมคัรมานัÊนไม่เขา้เงืÉอนไข

จะตอ้งหยุดการดาํเนินการของประชาชนทัÉวไปไวก่้อนและจะทาํการขายสินคา้เกษตรทีÉชาวบา้นมีความเดือดร้อน

หลงัจากนัÊนจะทาํหนังสือถึงกองพล 11 และ ช.พนั2 เพืÉอทีÉจะขอใช้พืÊนทีÉตรงสนามยิงปืนเป็นการทาํกิจกรรมขาย

สินคา้ตอ่ไปในส่วนนีÊ เราก็จะแจง้ใหท้ราบอีกครัÊ งหนึÉง 

 มติทีÉประชุม  รับทราบ 
 

  Ŝ.ŝ การจัดจําหน่ายสินค้าราคาถูกจากแหล่งผลติโดยตรง ณ อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายพรชยั ธรรมจรูญ  (ผูจ้ดัการหอการคา้) กล่าวว่า  โครงการ ธงฟ้าร่วมกบัพาณิชยจ์งัหวดั การจดัจาํหน่าย

สินคา้ราคาถูกเกิดจากความคิด ประธานหอการคา้ จะนาํสินคา้จากโรงงานผลิตโดยตรง มาจาํหน่ายให้กบัประชาชน 

ณ อาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ขณะนีÊไดจ้ดัเตรียมพืÊนทีÉดา้นล่างไวแ้ลว้ ทีÉจะทาํเป็นร้านคา้ราคาถูก ส่วนสินคา้

ได้ประสานงานกบัทางบริษทัโดยตรงจากเครือข่ายหอการคา้ไทยมี ทัÊงซุปเปอร์แวร์ นํÊ ามนัพืช ปลากระป๋อง มาม่า 

นํÊ าตาลทรายมิตรผล จากโรงงานผลิตโดยตรง มาจาํหน่ายให้กับประชาชนในราคาย่อมเยา นอกจากนีÊ มีสินคา้ของ

สมาชิกมาวางจาํหน่ายให้หลากหลาย เพืÉอเป็นการส่งเสริมการคา้ให้กบัสมาชิกหอการคา้ดว้ย ไดมี้การประสานกบัทาง

หอการคา้ไทยเรียบร้อยแลว้ ทางท่านประธานไดป้ระสานงานกบัทางพาณิชยจ์งัหวดัทีÉจะร่วมกบัธงฟ้า ว่าเป็นการ

จาํหน่ายร่วมกนักบัโครงการธงฟ้าพาณิชยจ์งัหวดั 

นายพสิษฐ์  พรหมภกัดี (พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าว่า  เรืÉองจดัทาํธงฟ้า ก็เป็นนโยบายรัฐบาลดว้ยทีÉจะ

ช่วยเหลือประชาชนทีÉจะได้ซืÊ อสินค้าราคาถูกหรือราคาทีÉมีความเป็นธรรมหรือเหมาะสมทําตลาดเพืÉอเป็นการ

ช่วยเหลือชาวบา้น ช่วยเหลือผูซื้Êอ ช่วยเหลือผูบ้ริโภค สร้างความเป็นธรรมให้ผูบ้ริโภคในการเลือกซืÊอสินคา้ทีÉทาง

หอการคา้นาํสินคา้จากโรงงานโดยตรงเลย และราคาถูกจาํหน่าย ทางพาณิชยจ์งัหวดัยินดีให้ความสนบัสนุนให้ความ

ร่วมมือร่วม ดาํเนินการแลว้ก็จะนําสินคา้บางส่วนทีÉทางพาณิชยจ์งัหวดัหาไดเ้ขา้ไปวางจาํหน่ายให้ดว้ย หรือจะทาํ

สินคา้ OTOP หรือสินคา้ทางชุมชนเศรษฐกิจ เพืÉอไปวางจาํหน่ายในร้านคา้ของหอการคา้จงัหวดั ทางพาณิชยจ์งัหวดั

ยนิดีให้การสนบัสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือชาวบา้น ช่วยเหลือผูบ้ริโภคต่อไป “ตอ้งบอกว่าโชคดีทาํยงัไงก็เป็นเมือง

น่าเทีÉยวน่าอยูแ่ละแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน”                                                                                                                                                                                                   

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นจงัหวดัแรก นาํร่องของประเทศไทย ทีÉหอการคา้เองไดล้งไปช่วยเหลือ ทาํโครงการ

ธงฟ้าราคาถูกแลว้ถูก เพราะว่าสินคา้ทีÉเรามาจาํหน่ายทัÊงหมดเป็นสินคา้ทีÉเป็นของสมาชิกหอการคา้และ ของหอการคา้

ไทย สินคา้เราถูกกวา่ ร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้  

นายสมนึก ทกัษิณา ( ประธานกิตติศกัดิÍ ) กล่าวว่าโครงการนีÊ เป็นโครงการระยะสัÊนหรือว่าระยะยาว หรือ 

ตลอดไป  ถา้เราจะจาํหน่ายสินคา้ ในอยูใ่นอาคารคนมนัเหมือนกนั จะไดรั้บความสนใจไม่มากถา้ช่วงช่วงแรกทีÉมีการ

ทาํผมคิดว่าน่าจะมีเต็นทอ์ยู่นัÉงอยูห่นา้หอตาํนาน ś,4 เตน็ท ์เรืÉองจดัเป็นลกัษณะเหมือนกบัเป็นกิจกรรมหลงัจากนัÊนเรา

ก็ประชาสัมพนัธ์ไปว่าสินคา้ราคาถูกมาหาซืÊอไดที้Éหอการคา้เพราะว่าถา้เราออกประชาสัมพนัธ์ในหอการคา้คนผ่าน

ไปผ่านมาก็จะไม่เหมือนกบัสังเกตก็อาจจะเลยไป ผลตอบรับก็อาจจะไม่มากนักผมคิดว่าถา้จะทาํ ในระยะแรกอาจจะ
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เป็น ş วนั řŘ วนัช่วงเต็มแลว้ถา้คิดว่าโครงการนีÊ มนัมนัได้รับความสนใจจริงๆจะทาํอย่างต่อเนืÉองก็ระหว่างงานก็

ประชาสัมพนัธ์วา่สินคา้เราสามารถหาซืÊอไดท้ีÉหอการคา้หรือจะเป็นลกัษณะออนไลน์จะส่งเราก็ไปอยา่งต่อเนืÉองได ้ 

 มติทีÉประชุม  รับทราบ 
 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองเพืÉอพจิารณา 

 5.1 การเตรียมต้อนรับประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและคณะ (Śř กนัยายน ŚŝŞŝ) 

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า ของคณะการหอการคา้ไทย มาเยีÉยมจงัหวดัแต่ละจงัหวดัโดย

เดินทางมากาํหนดจะเป็นวนัพุธทีÉ Śř กนัยายน Śŝŝŝ ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ช่วงเทีÉยงในส่วนของการหอการคา้จงัหวดั

เลีÊยงรับรองอาหารกลางวนั ร้านอาหารเอกเขนก รับประทานอาหารเสร็จแลว้นีÉจะออกเดินทางมาประชุม ทีÉศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา คณะของท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก็จะตอ้นรับทีมงานของทาง

หอการคา้ไทยทีÉ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัÊน Ŝ หลงัจากนัÊนก็จะเดินทางไปเยีÉยมบา้นสวนบางขวญั โดยในส่วน

ของโครงการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทีÉเป็นโครงการ ř ไร่ ř ลา้น ทีÉทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและสนับสนุนอยู ่

แลว้หลงัจากนัÊนจะเป็นในส่วนของการประชุมกลุ่มยอ่ยดูงานทีÉบา้นสวนบางขวญั หลงัจากนัÊนทีมงาน ของหอการคา้

ไทยเดินทางไปตอ่เนืÉองจากจงัหวดัชลบุรี 

นายจิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า โครงการ ř ไร่ ř ล้าน เป็นโครงการทีÉทางหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทราพยายามทีÉจะส่งเสริมเพืÉอทีÉจะทาํยงัไงให้เป็น smart city อยา่งทีÉท่านผูว้า่ไดก้ล่าวไวแ้ละไดมี้การดาํเนินการ

ให้เกิดเป็นsmart city ของเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา  อีกเรืÉองหนึÉงทีÉสําคญัคือให้พืชใชน้ํÊ านอ้ย แลว้ไดม้ีรายไดเ้ยอะสิÉงทีÉ

สําคญัอีกเรืÉองหนึÉ งหลกัๆการลดพืÊนทีÉทาํนา พืÊนทีÉทาํนาปกติทาํเป็นหลายร้อยไร่แต่ผลผลิตรายไดน้อ้ยไม่รับไม่เยอะ

เท่าไหร่ก็จะใหม้ีการส่งเสริมปลูกพืชนํÊานอ้ยและเป็นพืชทีÉปลอดภยัไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมีก็จะมนัเรืÉองทีÉดีตามทีÉ

ท่านนายกรัฐมนตรีจะใหเ้ป็นเมืองทีÉเป็นเมืองทีÉน่าเทีÉยวน่าอยูน่่าลงทุนเพราะฉะนัÊนในเรืÉองของอาหารสําคญั ทาํแลว้ก็

ต้องทําให้ได้ประโยชน์หลายเรืÉ องตัÊ งแต่ปัญหาต่างๆในจังหวดัฉะเชิงเทรา เช่น ภัยแล้ว ข้าวราคาถูก พืÊนทีÉท ํา

การเกษตรของชาวบา้นพีÉมีการขาดแคลนแลว้ก็มาทาํโครงการ ř ไร่ ř ลา้นเป็นตัวอย่างทีÉดีให้กับทางเกษตรกรใน

พืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทราทีÉเราทาํไปทุกอาํเภอพยายามขยายให้ไดทุ้กอาํเภอ ในจงัหวดัฉะเชิงเทราเพืÉอทีÉจะให้เกษตรกร

มีรายไดที้ÉเพิÉมขึÊนและใชแ้รงงานน้อยลงเป็นโครงการทีÉทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรากาํลงัดาํเนินการและจะขยาย

ผลต่อไปในอนาคต 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 
 

 5.2 การส่งผลงานเข้าพจิารณา  

     รางวลัผูว้า่ราชการจงัหวดั “สําเภาทอง” และรางวลั “หอการค้ายอดเยีÉยม” ประจาํปี ŚŝŞŝ 

พรชยั ธรรมจรูญ (ผูจ้ดัการหอการคา้) กล่าววา่ โครงการประกวดหอการคา้ยอดเยีÉยมและผูว้า่สําเภาทอง เป็น

โครงการทีÉทางหอการคา้ไทยให้ความสําคญัทัÊงภาครัฐและเอกชนทาํงานร่วมกนัการสอบผลงานก็จะมีการพิจารณา

ผลงานเดือนกนัยายนŞŜ ถึงสิงหาคมของ Şŝ ตามมติต่างๆ ทีÉทางหอไทยส่งมาให้ซึÉ งมติจะเป็นการเชืÉอมโยงระหว่าง

ทางภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการทาํร่วมกนัเครืÉองทีÉผ่านมาทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราไดร้างวลัหอการคา้

ยอดเยีÉยม řŘ ปีแลว้ส่วนผูว้า่สาํเภาทองการทาํงานจะควบคู่ ก็จะไดรั้บรางวลัร่วมกนั ผูว้่าทางระหว่างผูว้า่สําเภาทองจะ

รับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผูแ้ทนเพราะการพิจารณาร่วมกันระหว่างหอการค้าไทยกับทาง

กระทรวงมหาดไทย  รางวลัหอการคา้ยอดเยีÉยมจะรับจากทา่นประธานหอการคา้ไทยปีนีÊจดัขึÊนทีÉอุบลราชธานี 

 มติทีÉประชุม  รับทราบ 
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วาระทีÉ Ş ข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพืÉอนําเสนอสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพืÉอพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ในวนัองัคารทีÉ śŘ สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา 

řś.śŘ น. ณ หอ้งมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชัÊน Ŝ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ประธาน เสนอ สมุดผูถื้อหุน้ – ใบหุ้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย คือผูป้ระกอบการไม่ทราบวา่ตอ้งมี 

นายพสิษฐ์  พรหมภกัดี (พาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา) กล่าวว่า ตามกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชยเ์ป็นบุคคล

คนเดียวยกเวน้ ก้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือบริษทัมีหุ้นมีผูถ้ือหุ้นและมีเงินลงทุนแต่ถา้เป็นทะเบียนพาณิชยธ์รรมดาไม่

จาํเป็นถือวา่บุคคลคนเดียวก็เป็นการลงทุนการดาํเนินกิจการดาํเนินการคา้ขายทัÉวไปกิจการไม่ใหญ่กิจการเลก็ๆก็ถือว่า

บุคคลเป็นเจา้ของคนนัÊนเป็นผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนแลว้ตามกฎหมายออกมาในลกัษณะนีÊกฎหมายทีÉออกมามีอยู่ 3 ลกัษณะ 

1 จดทะเบียนพาณิชยเ์ป็นบุคคลคนเดียว 2ห้างหุ้นส่วน มีตัÊงแต่ 2 คนขึÊนไป 3 บริษทั มีตัÊงแต่ 2 คนขึÊนไป ในนามของ

บริษทัตามกฎหมายมีระบุอย่างชัดเจนว่าตอ้งมีสมุดผูถื้อหุ้นคือทางบริษทัจะเป็นคนออก งานถือหุ้นตรงนีÊ จะตอ้งมีใข

ขายหุน้ เพราะมนัมีมูลค่า 

 มติทีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ ş เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ / ข้อเสนอ จาก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

นางสาวธวิยา สุดใจ (ผูช่้วยเลขาธิการ) กล่าวประชาสัมพันธ์ ř.กิจกรรม YEC แชร์ริตีÊ คอนเสิร์ต ครัÊ งทีÉ  3 

“คอนเสิร์ต พีÉ เจ + เจ้านาย”เมืÉอพฤหัสบดีทีÉ  11 สิงหาคม 2565 ณ โรงเบียร์แปดริÊ ว  Ś. กิจกรรม หลักสูตร YEC 

NextGen1 วนัเสาร์ทีÉ Śş สิงหาคม ŚŝŞŝ เวลา řŚ.ŘŘ น.-řş.ŘŘ น.  ณ ร้านอาหารเอกเขนก  

 มติทีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ Š เรืÉองอืÉนๆ   

นายจิตรกร  เผด็จศึก ประธาน กล่าววา่ ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตหัวหนา้ส่วนราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

เกษียณอายุราชการ ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดีทีÉ 22 กนัยายน 2565 เวลา 17.00 -21.30 น. ณ วิหารแปดเซียนแปด

ริÊวอาํเภอเมือง จงัหวดัเชิงเทรา สามารถจองโต๊ะไดท้ีÉ หอการคา้ฯ สํานักงานจงัหวดั และศูนยด์าํรงธรรม การทาํงาน

ตอ้งร่วมมือกันอยู่ท ัÊงภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐก็ให้ความร่วมมือกับทางภาคเอกชนทุกเรืÉองในการจดั

กิจกรรม ต่างๆ ในเมืÉอมีงานการเกษียณเราก็พร้อมให้ความร่วมมือหรือส่งเสริมในงานดา้นต่างๆ เพืÉอทีÉจะให้งานนะ

สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 มติทีÉประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  řş.ŘŘ น. 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 

นายพรชยั ธรรมจรูญ  ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนํÊาฝน ชะเอมทอง   เจา้หนา้ทีÉหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 


